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วาระการประชุม 

1. รดนํ%าดาํหัว เคารพผูใ้หญ.่ เนื4องในวนัขึ%นปีใหม่ไทย สงกรานต ์

2. เล่นแชร์กิน จาํนวน. 20 มือ.  ผูที้4เปียไดส้องคนแรก คือคุณลกักี% และ คุณวีรเสน 

a. เงื4อนไข 

i. สําหรับผูที้4เปียร์ไดจ้ะตอ้งหักเงิน คนละ 10,000 บาท  แบ่งเป็น 

1. คนละ 5,000 บาท สองคน รวมเป็น 10,000 บาท เขา้บญัชีชมรม 

2. อีกคนละ 5,000 บาท เป็นค่าอาหารในวนัที4ประชุม 

ii. หากค่าอาหารเหลอืให้เก็บไวใ้ชส้มทบกบัค่าอาหารในการประชุมครั%งต่อไป 

iii. เงินกอ้นที4ไดจ้ากการเล่นแชร์ จะใชป้ระโยชน์ให้เพื4อสมาชิกที4เล่นแชร์เป็นหลกั ไม่ไดเ้อาไปใชเ้รื4อง

อื4นๆ ของชมรม 

3. ประชุมสิทธิประโยชน์ของสมาชิก.  

a. ที4ประชุมเห็นว่าควรจะมีการกาํหนดสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้ชดัเจน 

b. การจ่ายค่าสมาชิก. เดือนละ 100 บาท  

c. ในการประชุมครั% งหน้าจะหารือเรื4องสิทธิประโยชนส์มาชิก 

4. หารือเรื4องจะจดังานกอลฟ์หรือไม่.  

เรื4องการจดังานกอลฟ์ 

• คราวก่อนที4 วินเทจ  ไดโ้หวตไวค้รั% งหนึ4งแลว้ ว่าจะจดัหรือเปลา่.   ตกลงว่าจดั 

• ครั% งลา่สุดไป เลคไซด์. เลอืกกรรมการ และกาํหนดหน้าที4ไวว่้าใครจะทาํอะไร อกีทั%งให้เตรียมเรื4องหาสนาม 

• การประชุมคราวนี% เห็นว่ายงัไม่มีความคืบหน้าเรื4องการจดังาน จึงยกประเด็นขึ%นหารือว่ากรรมการแต่ท่านมีความเห็น

อย่างไรเรื4องการจดักอลฟ์ โดยมีความเห็นพอสงัเขปดงันี%  

a. มีสมาชิกบางคนเห็นว่าถา้จะหาเงนิ  ก็อยากจะจ่ายเงินให้เลยดีกว่า จะไดไ้ม่ตอ้งเหนื4อยจดังาน 

b. การจดังานสุดทา้ยกรรมการก็ตอ้งเป็นคนจ่ายเงินค่าก๊วนจาํนวนมาก  

c. ชมรมกอลฟ์จดัตั%งขึ%นมาเพื4อกิจกรรมกอลฟ์ ถา้ไม่จดัแลว้จะมีชมรมเพื4ออะไร 

d. ที4ผ่านมาหลายปี ช่วงแรก ๆ เราก็ไม่ไดจ้ดักิจกรรม เราก็อยู่มาได ้ดงันั%นก็อาจจะไม่ตอ้งจดัก็ได ้

e. วตัถุประสงคใ์นการจดั เพื4อหาเงินเขา้ชมรม ในอดีตเรายงัไม่มีเงินใน จึงอยากจะไดเ้งินเขา้ชมรม 

f. ระยะเวลาที4เหลือกอ่นการจดังานไม่มาก เพราะตอ้งจดัก่อนฝน และตอ้งกอ่นไปเวียดนาม ซึ4งก็ตอ้งเป็นปลาย

เดือน พ.ค. เท่านั%น กลวัจะจดังานไม่ทนั 

g. ถา้จดัใหม่ไม่สนใจ หรือไม่ใหญ่พอ ก็จะไม่มีคนมาตี 

h. การจดักอลฟ์ ควรเป็นความเห็นดว้ยกนัของกรรมการทุกคน ไม่ใช่การโหวดเสียงขา้งน้อยหรือมาก เพราะทุกคน

ตอ้งช่วยกนัทาํงาน 

i. ตอนนี%ทางชมรม มีเงนิสะสมอยู่พอสมควรแลว้ จึงไม่ควรจะจดัราคาสูง และการจดัตอ้งไม่เป็นภาระกบัสมาชิก 

เหมือนในอดีตที4ผ่านมา 

j. เราควรจะวางแนวทางให้สมาชิกไดป้ระโยชน์จากการเป็นสมาชิก ตีกอลฟ์ไดถ้กูลง เพื4อดึงดูดคนให้เขา้มาร่วม 



k. ถา้เกิดการจดังานครั% งนี%  กาํไร ควรจะนาํมาใช ้สนบัสนุนค่าใชจ่้ายสมาชิกที4จะเดินทางไปเวียดนาม 

• ดงันั%น จึงสรุป เรื4องการจดัการแข่งขนักอลฟ์   ว่า 

a. จะจดัขึ%น ภายในปีนี%  เราควรจะจดัก่อนที4เราจะไปเวียดนาม เพื4อนาํเงนิรายไดส่้วนหนึ4งมาสนบัสนุนกรรมการไป

เวียดนาม และไม่ติดช่วยหน้าฝน ไม่เลยไปถึง High season เพราะค่าสนามแพง 

b. รูปแบบการจดั  มีสองแนวทาง 

i. แนวทางเหมือนเดิม ค่าก๊วน 20,000 บาท 

ii. ถูกลง. แต่ตอ้งไม่ขาดทุน เนื4องจากเราไดก้าํไรจากปีที4แลว้แลว้.  

1. 15,000 บาท ต่อก๊วน 

2. 12,000 บาท ต่อก๊วน 

c. ตอ้งไม่สร้างภาระ และความลาํบากใจ ให้กบัสมาชิก 

d. นดัครั% งหนา้ กาํหนดแนวทางการจดั ตน้ทุนค่าใชจ่้ายที4เราจะตอ้งมี 

• ไปเวียดนาม ปลายเดือนกนัยายน 

• กาํหนดแชร์ วนัต่อไปวนัที4 2 พ.ค. พุธแรกของเดือน 

 

วาระที'ต้องหารือครั0งหน้า 

• สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก 

• รายละเอยีดการจดังานปีนี%  เชน่ วนั, เวลา, สนาม, ค่าใชจ่้าย, รูปแบบงาน, ราคาต่อก๊วน ฯลฯ 

 

ประธานปิดประชุม เวลา EA:BB 
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